



ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา KOSEN KMUTT ชั้นปีที่ ๑  
ใน “โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค”  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา KOSEN KMUTT ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบสอง (รอบสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกตัวจริง จำนวน ๒๔ คน และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน ๕๕ คน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย ๑ โดยให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ รายงานตัวและมอบตัวตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

● การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

นักเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก **ตัวจริง** จะต้อง **รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์** การเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ **ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓** ทาง <http://www.kmutt.ac.th/GiftEd/> **รวมทั้งชำระเงินค่าประกันห้องพักผ่านทางธนาคาร** ทั้งนี้หากนักเรียนตัวจริง **ไม่ดำเนินการภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถือว่าสละสิทธิ์** การเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำหรับผู้มีรายชื่อเป็นตัวสำรอง ให้ติดตามประกาศ ทางเว็บไซต์ <http://www.kmutt.ac.th/GiftEd/> ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒)

- การขอคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง

ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นในการขอคะแนน โดยนักเรียนสามารถขอคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและแนวทางการขอคะแนนสอบคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ <http://www.kmutt.ac.th/GiftEd/>) ตั้งแต่วันที่ประกาศสอบ จนถึง วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. และสามารถมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานห้องเรียนวิศวะ-วิทย์ (ในเวลาราชการ) โดยนักเรียนจะต้องมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองพร้อมกับผู้ปกครอง ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย ๓

หากไม่ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัวและมอบตัว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศนี้ ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓



(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี